

บุคคลเขต บุคคลารท  
บุคคลเขต บุคคลารท

# สยามทีวี

วันที่ ๑๗ เดือน ๗.๑ พ.ศ. ๕๖ ๒๕๖๓ ๑๗

## กรมทอติบรุก ส่งความรู้สู่เกษตรกร นำเกษตรไทยก้าวไกลสู่AEC

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการ พัฒนาดิน-น้ำ หุ่นเจ้าพระยา พัฒนาเกษตร AEC ภายในงาน เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า งานเกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเสวนองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านค้าขาย ท่องเที่ยว สกุดเงิน สินค้าส่งออกของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และระบบขนส่ง โดยเริ่มต้นจากยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจากภายในประเทศสู่ตลาดภายนอกประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้จัดนิทรรศการ พัฒนาดิน-น้ำ หุ่นเจ้าพระยา พัฒนาเกษตร AEC เพื่อนำเสนอผลงานและรูปแบบการดำเนินงานด้านการพัฒนาของกรมและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการให้เป็นที่ยู๊จกในวงกว้างและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรวมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรสู่อาเซียนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สำหรับนิทรรศการ พัฒนาดิน-น้ำ หุ่นเจ้าพระยา พัฒนาเกษตร AEC แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกดินดี น้ำดี มีไม่มาก แสดงเกี่ยวกับทรัพยากรดินกับการเกษตร เช่น ตัวอย่างดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวระดับต่างๆ ส่วนที่ 2 ดินดกยากมีทางแก้ไขเป็นนิทรรศการการจัดการดินตามสภาพปัญหา ส่วนที่ 3 จุลินทรีย์ดินช่วยให้สบายใจ จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 4 สุขสดใสด้านหน้าทัวฟ้า AEC เป็นการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พด. พร้อมแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ พด. แก่ผู้ร่วมงาน และนอกจากนี้ยังมีการจำลองการทำฝนหลวง และ นิทรรศการชุดพระราชดำริริเริ่มฝนหลวงด้วย

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-2875 หรือ call center 1760 และ [www.ddd.go.th](http://www.ddd.go.th)